

BÁO CÁO
Tình hình công tác 6 tháng đầu năm và
Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019

Căn cứ Chương trình kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình công tác 6 tháng đầu năm và Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành

Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự giám sát hỗ trợ của HĐND huyện; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; sự đồng thuận của các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền các cấp và nhân dân trong huyện; tình hình kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2019 tuy còn không ít khó khăn nhưng với tinh thần vượt khó, quyết liệt UBND huyện đã tập trung chủ động điều hành linh hoạt nên kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực: sản lượng các cây trồng chủ lực của huyện đều tăng so với cùng kỳ; hoạt động thương mại và dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ nhân dân; giao thông vận tải đảm bảo trong việc vận chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân; chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn huyện được tập trung chỉ đạo, được nhân dân đồng tình ủng hộ; việc sắp xếp lại bộ máy các cơ quan đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; hoạt động công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư; từng bước thực hiện Chính quyền điện tử, thúc đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư của công dân được UBND huyện tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, chất lượng giải quyết ngày càng tăng; các lĩnh vực văn hóa xã hội, môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí, Quốc phòng - an ninh đạt nhiều kết quả...góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

II. Kết quả chủ yếu.

1. Về triển khai thực hiện chương trình hành động của UBND tỉnh và Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện.

Trên cơ sở Chương trình hành động số 27/CTr-UBND ngày 31/01/2019 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà

nước năm 2019; Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 18/3/2019 để tổ chức triển khai thực hiện chương trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND huyện đến tất cả các ban, ngành, đơn vị và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên tinh thần rà soát lại các nhiệm vụ trong chương trình làm việc của UBND huyện năm 2019, các Nghị quyết được HĐND huyện thông qua tại kỳ họp cuối năm 2018. Về cơ bản, các chương trình, Nghị quyết đều được triển khai thực hiện, song số ít vẫn còn chậm; nguyên nhân là do một số phòng, ban, ngành chưa thật sự chủ động tích cực tham mưu tổ chức thực hiện mặc dù UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo.

2. Về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Tổ chức và hoạt động của UBND huyện luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể với việc đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch và từng Ủy viên UBND huyện. Mọi hoạt động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện đều chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Huyện ủy và tuân thủ quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện, đảm bảo việc lãnh đạo, điều hành được nhịp nhàng, đồng bộ và hiệu quả. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch đều tổ chức hội ý lãnh đạo để thông tin, thảo luận những vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực,... nhằm thống nhất trong lãnh đạo, điều hành.

Chủ tịch UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định pháp luật; lãnh đạo chỉ đạo có hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác của UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

3. Việc thực hiện Quy chế làm việc, chương trình làm việc và các nhiệm vụ UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao:

Ngày 05/6/2019, UBND huyện ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Bù Đăng khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (*thay Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND huyện*). Mọi hoạt động của UBND huyện được đảm bảo dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các qui định pháp luật và Quy chế làm việc của UBND huyện. Đối với những vấn đề có tác động, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội đều được đưa ra thảo luận thống nhất giữa cuộc họp Chủ tịch các phó chủ tịch trước khi báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy xin chủ trương thực hiện. UBND huyện làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện; công việc được giải quyết đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền; bảo đảm sự lãnh đạo

của Huyện ủy, sự giám sát của HĐND huyện và sự chỉ đạo, điều hành của cơ quan Nhà nước cấp trên. Trong phân công công việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị, một người phụ trách và chịu trách nhiệm. Công việc được giao cho cơ quan, đơn vị thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện.

Trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết công việc được tuân thủ đúng luật định; phát huy năng lực, sự sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức đề cao sự phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Chế độ làm việc bảo đảm khách quan, dân chủ, rõ ràng đúng quy định pháp luật là cơ sở cho quá trình điều hành của UBND huyện đạt hiệu quả.

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng Chương trình công tác năm 2019. Đồng thời, đã bổ sung kịp thời một số nội dung theo yêu cầu nhiệm vụ trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết, kế hoạch mà UBND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện giao.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND huyện dành nhiều thời gian để giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở; đồng thời, chủ động liên hệ làm việc với các Sở, ngành, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện nhằm tạo điều kiện cho sự phát triển của huyện.

Các Ủy viên UBND huyện đề cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và tham gia các hoạt động chung của UBND huyện. Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức nhiều hội nghị UBND huyện theo chương trình công tác đã đề ra; đồng thời tham gia đầy đủ các cuộc họp do Thường trực Huyện ủy; Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện chủ trì.

4. Về công tác Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo điều hành.

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện luôn chú trọng công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành trong quá trình quản lý. Tính đến nay, UBND huyện tiếp nhận khoảng 2863 văn bản các loại và đã ban hành 3876 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh.

Chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quan tâm trong khâu soạn thảo, chú trọng khâu đánh giá hiệu quả trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đoàn thể và tập thể Thành viên UBND huyện. Từ đầu năm đến nay UBND huyện ban hành 01 văn bản quy phạm pháp luật.

Trong quá trình quản lý, điều hành, UBND huyện chủ động thông tin đến ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tầng lớp nhân dân, doanh

nghiệp, các chủ trương, chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều hành. Việc phối hợp công tác tiếp tục được đổi mới, giải đáp được nhiều vấn đề được dư luận quan tâm, góp phần tích cực trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội.

5. Về thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

UBND huyện đã tập trung thực hiện các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó: tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách và công tác cải cách thủ tục hành chính; thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn thể hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 của huyện tiếp tục duy trì và có sự chuyển biến tích cực, kết quả đạt được khá toàn diện trên các mặt (*số liệu chi tiết, UBND huyện có báo cáo riêng*).

III. Về phối hợp công tác với Thường trực HĐND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể Chính trị - Xã hội.

1. Với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện:

UBND huyện đã chấp hành các Nghị quyết của HĐND huyện; phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND và các Ban của HĐND huyện trong việc chuẩn bị chương trình, nội dung tại các Kỳ họp HĐND huyện, các kỳ tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND huyện; xây dựng các báo cáo, đề án của UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện; giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị quyết của HĐND; giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của HĐND, các Ban của HĐND, trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND huyện và kiến nghị của cử tri. Đối với các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện, UBND huyện đều báo cáo, thỏa thuận với Thường trực HĐND huyện để thống nhất giải quyết sau đó trình HĐND huyện tại kỳ họp gần nhất. Đã mời Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện tham dự các cuộc họp UBND huyện theo quy định.

2. Với UBMTTQVN huyện và các đoàn thể Chính trị - Xã hội:

UBND huyện đã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng, củng cố chính quyền vững mạnh, tự giác thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Các phiên họp của UBND huyện khi bàn những vấn đề có liên quan đã mời lãnh đạo UBMTTQVN huyện và người đứng đầu các đoàn thể chính trị - xã hội huyện tham dự. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện đã có trách nhiệm giải quyết và trả lời các kiến nghị của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội chuyển đến. Tuy nhiên, chất lượng giải

quyết, trả lời kiến nghị cử tri của một số cơ quan, đơn vị, địa phương đôi lúc còn chung chung không cụ thể, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri.

IV. Những tồn tại, hạn chế.

Tình hình tổ chức hoạt động của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2019 đã thực hiện theo đúng luật định, kết quả điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh mà Nghị quyết HĐND huyện đề ra cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của huyện như điều, cao su, hồ tiêu giảm, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân; trên địa bàn huyện đã xuất hiện trường hợp heo bị nhiễm bệnh Lở mồm long móng và Dịch tả lợn Châu Phi...

Thu - chi ngân sách Nhà nước đạt thấp so với kế hoạch; công tác giải ngân vốn XDCB chưa đạt yêu cầu; việc tham mưu của các cơ quan trong việc thực hiện các trình tự, thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất và công tác GPMB các dự án trên địa bàn huyện còn chậm;

Tai nạn giao thông thuộc tuyến đường do Huyện quản lý tăng cả về 03 mặt (*về số vụ, số người chết và số người bị thương*) so với cùng kỳ năm trước; chỉ số cải cách hành chính còn ở mức thấp (*đúng thứ 9/11 huyện, thị xã theo kết quả phê duyệt của UBND tỉnh tại Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 06/3/2019*); việc phối hợp công tác giữa các phòng, ban, đơn vị của huyện, UBND cấp xã đôi khi chưa kịp thời; chưa chủ động đề xuất giải pháp khả thi...

Trong hoạt động của bộ máy vẫn còn có đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ huyện ủy; Thường trực HĐND huyện và trong công tác tham mưu đối với UBND huyện chậm, sai sót, chưa chủ động; công tác quản lý, điều hành ở cơ sở và các đơn vị còn dễ xảy ra sai phạm. Tham mưu cho Huyện ủy phê duyệt đề án tinh giản biên chế đối với Viên chức hành chính của đơn vị sự nghiệp Giáo dục chưa khoa học, dẫn đến khi triển khai, thực hiện gặp khó khăn và phát sinh nhiều đơn thư kiến nghị... Những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND huyện đang tập trung chỉ đạo giải quyết.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

I. Thuận lợi - Khó khăn:

1. Thuận lợi: Huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế; các chính sách - xã hội, các chương trình, dự án đã và đang được đầu tư đem lại hiệu quả thiết thực; kết cấu hạ tầng trên nhiều lĩnh vực của huyện đang dần được hoàn thiện, Cùng với những kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền, sự ổn định về chính trị - xã hội là những tiền đề quan trọng để UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

2. Khó khăn: Huyện có diện tích tự nhiên rộng, trong khi đó kinh tế của huyện nông nghiệp vẫn là ngành chủ lực, giá cả các mặt hàng nông sản xuống

thấp chưa có dấu hiệu phục hồi, chăn nuôi gặp khó khăn; hạ tầng kinh tế còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân.

II. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

UBND huyện yêu cầu các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức trách, nhiệm vụ của mình khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm 2019, đồng thời bám sát mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; phối hợp với UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội để phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019, UBND huyện tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu lực, hiệu quả theo Quyết định 999-QĐ/TU ngày 10/4/2018 của Tỉnh ủy Bình Phước; kiện toàn bộ máy chính quyền, để hoàn thiện hệ thống chính quyền từ huyện đến xã (đối với một số chức danh còn thiếu khuyết); nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã ban hành.

2. Tiếp tục thực hiện tốt, hiệu quả Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 01/9/2015 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa điện tử liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

3. Tập trung chỉ đạo và nghiêm túc thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 theo tinh thần Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 28/12/2018 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

4. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn cần nâng cao chất lượng các nội dung tham mưu; đối với những vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan thì cơ quan chủ trì phải chủ động thống nhất với các cơ quan có liên quan để tham mưu, đề xuất UBND huyện hướng xử lý. UBND các xã, thị trấn cần đề ra giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của người dân. Ngoài ra, cần tập trung mọi nguồn lực để đưa xã Bom Bo hoàn thành 19/19 tiêu chí Nông thôn mới trong năm 2019.

5. Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; thực hiện công tác cải cách hành chính theo đúng kế hoạch; thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính, đồng thời phát huy tốt sự tham gia của nhân dân trong giám sát việc thực hiện cải cách hành chính; xây dựng kế

hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với Công chức tài chính – Kế toán cấp xã.

6. Thường xuyên kiểm điểm, đánh giá hiệu quả công tác quản lý, điều hành của ngành mình, cơ quan mình; xem xét đánh giá trách nhiệm cá nhân đối với tập thể, trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

7. Duy trì tốt công tác tiếp công dân định kỳ và tập trung xử lý kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân. Tiếp tục củng cố quốc phòng, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

8. Đề nghị các Ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, UBMTTQVN huyện, các đoàn thể - chính trị huyện và nhân dân tiếp tục ủng hộ, phối hợp và giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của UBND huyện, các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc UBND huyện theo luật định nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, thúc đẩy các mặt công tác hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Trên đây là Báo cáo về tình hình tổ chức, hoạt động của UBND huyện Bù Đăng 6 tháng đầu năm 2019 và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019./. *Nam.*

Nơi nhận: *perh*

- UBND tỉnh;
- TT.HU; TT.HĐND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, CVVP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chanh Bình

